

บาท/ดอลลาร์ เข้านี้เปิดที่ 31.77 บาท ทรงตัว แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 31.7-31.9 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.77 บาท ทรงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.78 บาท แนวโน้มมีทิศทางอ่อนค่า หลังจากปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินบาทแข็งเริ่มลดลง คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.70-31.90 บาท

*นายสรรค อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาท เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.77 บาท ทรงตัวจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.78 บาท โดยสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้น

*หลังจากผลการเจรจากระหว่างตัวแทนของสหรัฐกับจีนเพื่อแก้ไขประเด็นสงครามการค้า(Trade War) มีความคืบหน้าน้อยกว่าที่นักลงทุนคาดหวังไว้ ขณะที่ประธานาธิบดี สหรัฐ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยืดกรอบเวลา ออกมาไป หลังจากออกมาระบุว่าจะใช้ระยะเวลาอีกในการเจรจาประมาณ 4-6 สัปดาห์ในการเจรจาจึงจะมีความชัดเจนออกมา

*คาดว่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า คาดกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 31.70-31.90 บาท

*นอกจากนี้ โดยปกติในช่วงหลังเดือน เม.ย.จะเป็นช่วงฤดูกาลที่บริษัทจดทะเบียน(บจ.) จะจ่ายเงินปันผล ออกไปให้กับนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้แนวโน้มเงินบาทจะมีทิศทางอ่อนค่าในช่วงดังกล่าว จึงทำให้มีแรงซื้อเก็งกำไรดอลลาร์

*ขณะ Brexit ยังไม่มีความชัดเจนเพราะรอการเจรจาระหว่างนายกรัฐมนตรี อังกฤษ นางเทเรซ่า เมย์ กับฝ่ายค้านเพื่อหาข้อสรุปซึ่งทำให้บางฝ่ายภายในอังกฤษเกิดความไม่พอใจ

*ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ การรายงานข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มี.ค. 62 ของสหรัฐที่รายงานออกมาในคืนวันนี้

*ปัจจัยการเมืองในประเทศความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของไทย

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.30 จากวานนี้ 97.31

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 781.87 ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 415.02 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร เท่ากับ 31.768 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้